

## ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/ว.๒๕๒๕



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
หนองบัวลำภู เขต ๑  
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งการรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบแจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจนับจำนวนฯ	จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายชื่อนักเรียนที่รับแท็บเล็ต	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยบริษัทไทยทรานสมิซัน อินดัสตรี จำกัด ได้ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อจัดสรรให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. เตรียมความพร้อมด้านการใช้อินเทอร์เน็ต อาคารสถานที่ บุคลากรที่มีความรู้ด้าน ICT ครูผู้สอน และความพร้อมด้านอื่น ๆ พร้อมรายชื่อคณะกรรมการตรวจนับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ส่งในวันรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)

๒. เมื่อโรงเรียนได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้ตรวจนับและตรวจรับเครื่องให้ตรงกับจำนวนเด็กที่มีตัวอยู่จริง และลงทะเบียนคุมทรัพย์สินและบำรุงรักษาโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

๓. ตรวจสอบทันทีว่าเครื่องชำรุดหรือมีข้อบกพร่องใด ๆ หรือไม่ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนได้รับเครื่อง ให้แจ้งผู้ขายทันที ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทดแทน ภายใน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันที่ผู้ขายได้รับแจ้ง (ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา) หากเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) เสียหรือใช้การไม่ได้เกิน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่โรงเรียนได้รับเครื่อง ผู้ขายจะต้องซ่อมและส่งให้ถึงมือผู้ใช้ ภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ผู้ขายได้รับแจ้งรายชื่อศูนย์ รับ - ส่งเครื่องและศูนย์บริการหลังการขาย สำหรับกรณีที่มีการใช้งานแล้วพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เกิดความบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยส่งซ่อมที่ร้านไปบูลย์คอมพิวเตอร์(ร้านเวิร์คคอม เยื้องตลาดแม่สำเนียง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู)๖๗/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โทร. ๐๔๒-๓๑๒๓๘๖ (เฉพาะเครื่องแท็บเล็ตที่รับมอบนี้เท่านั้น)

๔. ให้ผู้บริหารโรงเรียนบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ที่ได้รับให้ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

๕. ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ตามไฟล์ที่ส่งมาด้วย ๓ ให้ถูกต้อง  
ยึดตามตัวตนที่มีอยู่จริงที่โรงเรียน โดยนำมาในวันรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ด้วย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จะส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์  
พกพา(แท็บเล็ต) ให้กับโรงเรียนในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จึงขอให้ท่านแจ้งผู้คณะกรรมการตรวจรับเครื่อง  
คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) จำนวน ๒ คน มารับเครื่องในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศูนย์  
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (โซน บี) เวลา 13.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมุท ร สมpong)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

กลุ่มนโยบายและแผน

โทร. ๐ ๔๒๓๖๐๖๖๑

โทรสาร ๐ ๔๒๓๖๐๖๖๐

มือถือ ๐ ๘๒๑๔ ๓๔๕๑๒